

Nhận diện và giải pháp ngăn chặn "tín dụng đen"

Kỳ 3: Đấu tranh với "tín dụng đen"

Trước những hoạt động ngày càng tinh vi, phức tạp của các đối tượng liên quan đến "tín dụng đen", cho vay nặng lãi, lực lượng công an đã phối hợp tích cực với các ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn.

Làm gia tăng các loại tội phạm

"Tín dụng đen" vay để - trả khó kéo theo nguy cơ gây mất an ninh trật tự - an toàn xã hội, đẩy nhiều gia đình rơi vào cảnh "tan cửa nát nhà, vợ chồng ly tán", gây bức xúc trong xã hội, làm phát sinh và gia tăng các loại tội phạm khác, hình thành các băng, nhóm tội phạm hoạt động mang tính chất côn đồ, bạo lực gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. "Tín dụng đen" cũng để lại những hậu quả rất nặng nề, ảnh hưởng đến kinh tế tài chính, ngân hàng. Bà Phan Thị Tuyết Trinh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh cho biết: Thời gian qua, "tín dụng đen", tín dụng ngoài ngân hàng lãi suất cao đã gây xáo trộn thị trường tài chính, làm méo mó hoạt động cấp tín dụng, trong đó có hoạt động cho vay của hệ thống ngân hàng. Ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh hoạt động ngân hàng bởi một bộ phận trong dân cư chưa phân biệt được tín dụng ngân hàng và tín dụng ngoài ngân hàng. Trên địa bàn Thái Bình hiện nay có tình trạng một số khách hàng ngoài quan hệ vay vốn ngân hàng vẫn thực hiện vay tiền từ một số cá nhân, tổ chức bên ngoài không phải là tổ chức tín dụng. Khi hoạt động sản xuất gặp khó khăn, không trả được nợ vay, các chủ nợ đến

quản lý, tịch thu tài sản (mặc dù các tài sản đã được thế chấp vay vốn ngân hàng), gây khó khăn cho ngân hàng trong việc xử lý, phát mại tài sản thu hồi nợ vay. Trước những bức xúc của cử tri và nhân dân về hoạt động của "tín dụng đen" gia tăng, tại kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn đồng chí Giám đốc Công an tỉnh về hoạt động của tội phạm liên quan đến "tín dụng đen" và các giải pháp của ngành trong đấu tranh, ngăn chặn. Đại tá Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Trước hoạt động phức tạp của "tín dụng đen", ngày 26/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen". Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch về việc phòng ngừa, đấu tranh hàng bởi một bộ phận trong dân cư chưa phân biệt được tín dụng ngân hàng và tín dụng ngoài ngân hàng. Trên địa bàn Thái Bình hiện nay có tình trạng một số khách hàng ngoài quan hệ vay vốn ngân hàng vẫn thực hiện vay tiền từ một số cá nhân, tổ chức bên ngoài không phải là tổ chức tín dụng. Khi hoạt động sản xuất gặp khó khăn, không trả được nợ vay, các chủ nợ đến

phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như hệ lụy của "tín dụng đen" để người dân biết, cảnh giác không mắc bẫy "tín dụng đen". Lực lượng công an cũng tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở phát động mạnh mẽ phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Kiểm tra, giám sát, thắt chặt hoạt động cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với các cơ sở dịch vụ cầm đồ. Đại úy Phạm Tiến Doanh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho biết: Trong tháng 4/2019, đoàn kiểm tra liên ngành do Công an tỉnh chủ trì đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tài chính, các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra đã phát hiện kịp thời các sai phạm của các doanh nghiệp, các cơ sở. Đối với các lỗi vi phạm trong quá trình kiểm tra tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, đoàn kiểm tra kiến nghị với các cơ quan ra quyết định xử lý theo đúng quy định.

Tăng cường đấu tranh

Cùng với giải pháp phòng ngừa, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố tăng cường nắm tình hình, chủ động



Lực lượng công an kiểm tra cơ sở hỗ trợ tài chính, kinh doanh cầm đồ.

phát hiện các đối tượng hoạt động "tín dụng đen" để có biện pháp đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thường xuyên rà soát các số điện thoại quảng cáo ở các nơi công cộng, bằng các biện pháp nghiệp vụ xác định các đối tượng chuyên cho vay nặng lãi, lập hồ sơ theo dõi, thu thập tài liệu để đấu tranh; tiến hành gọi hỏi răn đe, giáo dục, ký cam kết không vi phạm; dừng lại quy mô, phương thức hoạt động của nhóm cho vay để xử lý, không để mọc nổi hình thành các băng nhóm hoạt động gây bức xúc; tập trung lực lượng điều tra, làm rõ xử lý nghiêm các đối tượng cho vay nặng lãi, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Điển hình: lực lượng công an đã điều tra làm rõ nhóm Phan Văn Hải (sinh năm 1980) ở tỉnh Hà Giang và Tống Huy Hoàng (sinh năm 1991) ở thành phố Thái Bình mở công ty hỗ trợ tài chính, kinh doanh cầm

đồ chuyên cho vay với lãi suất cao (20%/tháng) trả theo ngày, thời hạn vay 40 ngày. Trong thời gian từ tháng 9/2018 đến ngày 14/11/2018, các đối tượng đã cho 35 người vay số tiền 650,95 triệu đồng, đã thu được 107,41 triệu đồng tiền lãi. Cơ quan điều tra đã thu thập nhiều chứng cứ, đủ căn cứ xử lý hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự của các đối tượng. Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2017 đến ngày 4/12/2018, đối tượng Tạ Quang Trung ở phường Tiên Phong (thành phố Thái Bình) đã cho hai chị Phạm Thùy Linh ở phường Đề Thám và Nguyễn Hồng Ngọc ở phường Quang Trung (thành phố Thái Bình) vay tiền 3 lần với tổng số tiền cho vay là 90 triệu đồng với lãi suất 20.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Hai chị Linh và Ngọc đã trả lãi cho Trung nhiều lần (trong đó Linh trả 28 triệu đồng, Ngọc trả 14 triệu đồng). Đến tháng 6/2018, do không trả được lãi và gốc cho Trung nên

chị Linh, Ngọc thống nhất với Trung là hai người nợ Trung số tiền 280 triệu đồng cả gốc và lãi (mỗi người 140 triệu đồng), lãi suất là 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Chị Linh đã trả gốc cho Trung 6 triệu đồng, chị Ngọc đã trả gốc cho Trung 10 triệu đồng. Đến ngày 4/12/2018, hai chị Linh và Ngọc gặp Trung tại quán karaoke Kim Ngân để trả tiền lãi cho Trung thì bị cơ quan công an bắt giữ. Ngày 22/5/2019, Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Tuấn (sinh năm 1993, trú tại tổ 13, phường Tiên Phong, thành phố Thái Bình) để điều tra về hành vi "cho vay lãi nặng trong hoạt động dân sự". Theo cơ quan điều tra, lợi dụng những người kinh doanh nhỏ lẻ làm vào tình trạng khó khăn, cần vốn nên Phạm Văn Tuấn đã bỏ tiền ra cho vay dưới hình thức bốc họ với lãi suất "cắt cổ". Tình đến ngày 20/5/2019, cơ quan điều tra Công an thành phố Thái

Bình đã xác định có 19 cá nhân vay Phạm Văn Tuấn số tiền từ 20 - 50 triệu đồng, tổng số gần 600 triệu đồng với lãi suất lên đến 182%/năm. Ngày 3/6/2019, Công an thành phố Thái Bình đã bắt đối tượng Đặng Thị Thu Phương (sinh năm 1983, trú tại tổ 6, phường Tiên Phong, thành phố Thái Bình) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong hoạt động dân sự. Dưới vỏ bọc là nhân viên tư vấn bảo hiểm, đối tượng Đặng Thị Thu Phương lợi dụng những người kinh doanh nhỏ lẻ làm vào tình trạng khó khăn, cần vay vốn nên đã cho hàng chục người vay tiền với lãi suất "cắt cổ". Từ năm 2018 đến tháng 6/2019, đối tượng này đã cho hàng chục người vay số tiền từ 20 - 50 triệu đồng, có người vay Phương hàng trăm triệu đồng với lãi suất lên đến 182%/năm. Nhiều người không chịu được lãi suất cao đã phải tìm mọi cách, thậm chí có người phải cầm cố nhà cửa để trả nợ cho Phương, nếu không Phương sẽ cho người đến đe dọa. Cơ quan chức năng bước đầu xác định đến thời điểm bắt giam Đặng Thị Thu Phương hưởng lợi gần 200 triệu đồng. Qua công tác đấu tranh, năm 2018 lực lượng công an đã làm rõ 12 vụ, 38 đối tượng liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"; trong đó đã điều tra, khám phá 2 vụ, 3 đối tượng cho vay nặng lãi; bắt, xử lý 10 vụ, 35 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen"; từ đầu năm đến nay xử lý 7 vụ, 13 đối tượng, xử phạt hành chính 15 cơ sở có hoạt động liên quan đến "tín dụng đen", cho vay nặng lãi. Hiện cơ quan công an đang tập trung tiếp tục mở rộng các vụ án để làm rõ hành vi cho vay nặng lãi; đồng thời phối hợp chặt chẽ với viện kiểm sát và tòa án nhân dân trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến "tín dụng đen" bảo đảm xử lý nghiêm minh và đúng quy định của pháp luật. (còn nữa)

NGUYỄN HÌNH - NGUYỄN TÙNG

VŨ THƯ Rộn ràng chuẩn bị năm học mới



Buổi học về an toàn giao thông của các cháu Trường Mầm non Hòa Mỹ (Vũ Thư).

Những ngày này, cùng với toàn ngành Giáo dục, ngành Giáo dục huyện Vũ Thư cũng đang tập trung chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức ngày khai giảng năm học mới thật trọn vẹn. Đón năm học 2019 - 2020, với thầy trò Trường THCS Duy Nhất niềm vui như được nhận đôi khi được dạy và học trong ngôi trường mới khang trang. Thấy giáo Hoàng Trọng Thiện, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành Giáo dục huyện, sự tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, thời gian qua, nhà trường đã xây mới dãy nhà 2 tầng gồm 10 phòng học, phòng chức năng; quét vôi, vệ, sơn sửa lại phòng học cũ, cổng trường; hoàn thiện nhà vệ sinh, nhà để xe của học sinh và giáo viên; sửa chữa bàn ghế học sinh, các trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy. Cô giáo Nguyễn Thị Mùi, Chủ tịch Công đoàn nhà trường chia sẻ: Có phòng học, phòng chức năng mới khiến thầy trò nhà trường rất phấn khởi. Ngay từ đầu tháng 8, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường bắt tay vào việc dọn dẹp, chỉnh



Chương trình ngoại khóa của học sinh Trường Tiểu học thị trấn Vũ Thư.

trang trường, lớp, sắp xếp lại các phòng học, phòng chức năng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng duy động học sinh đến trường vệ sinh khuôn viên, phòng học để sẵn sàng chào đón năm học mới. Ngày 1/7 vừa qua, Trường Tiểu học và THCS Tam Quang trình cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Tam Quang và Trường THCS Tam Quang. Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường

đã xây dựng kế hoạch rất cụ thể. Thấy giáo Phạm Xuân Định, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Cũng như mọi năm, dịp hè vừa qua chúng tôi đã rà soát, kiểm tra để tu sửa trang thiết bị, đồ dùng dạy học. Tuy nhiên, từ sự thay đổi lớn về mặt tổ chức nên trước thêm năm học mới, chúng tôi đã tập trung trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Tam Quang và Trường THCS Tam Quang. Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường

ngũ cán bộ, giáo viên học tập các quy chế đối với trường học liên cấp. Năm học vừa qua, được sự quan tâm, đầu tư của xã, của huyện, Trường đã hoàn thiện các phòng học, phòng chức năng cho cấp THCS, hiện nay, công trình 9 phòng học của cấp tiểu học đang gấp rút hoàn thiện sẵn sàng cho năm học mới. Theo thầy giáo Phạm Xuân Định, năm học 2019 - 2020 Trường có 786 học sinh ở 23 lớp, trong đó cấp tiểu học có 466 học sinh và cấp THCS có 320 học sinh. Nhà trường đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho 44 cán bộ, giáo viên và nhân viên, trong đó có 37 giáo viên, 7 cán bộ quản lý và nhân viên. Từ giờ đến đầu tháng 9, nhà trường sẽ cố gắng hoàn thiện cổng đầu, cổng trường, đồ sãn bề tổng chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.

Năm học 2019 - 2020, toàn huyện Vũ Thư có trên 44.000 học sinh các cấp mầm non, tiểu học và THCS. Đồng chí Vũ Minh Quyết, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Việc sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị chuẩn bị cho năm học mới là việc làm thiết thực và thường xuyên của các đơn vị được các cấp ủy đảng, chính quyền và ngành Giáo dục đặc biệt quan tâm. Việc làm này nhằm đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học trong năm học mới, đồng thời từng bước thực hiện tốt Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó, Phòng cũng đã tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên. Công tác tuyển sinh đầu cấp cũng được triển khai chặt chẽ, linh hoạt và hiệu quả, giúp tất cả học sinh đủ điều kiện và trong độ tuổi được đến trường. Đặc biệt, kịp thời để xuất, giải quyết việc thực hiện các chế độ, chính sách cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bảo đảm quyền lợi cho các em trước thêm năm học mới.

Với việc chuẩn bị đầy đủ hệ điều kiện cho năm học mới, các trường học trên địa bàn huyện Vũ Thư phấn đấu một năm học mới sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra góp phần đổi mới công tác giáo dục và đào tạo.

ĐẶNG ANH

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỚI NGƯỜI KHIẾM THỊ Cơ hội thay đổi cuộc sống

Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân nói chung, người khiếm thị nói riêng ngày một tăng. Được coi là "đôi mắt" của người khiếm thị, công nghệ thông tin (CNTT) giúp người khiếm thị mở mang kiến thức, có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm, từ đó vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Với mục đích phục vụ công việc, phục vụ việc học tập và nâng cao dân trí, thời gian qua, Hội Người mù tỉnh đã tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác hội. Đến nay, 100% cơ sở hội đã được trang bị hệ thống máy tính hiện đại có kết nối internet. Hội còn trang bị riêng 1 phòng máy vi tính để tổ chức các lớp đào tạo CNTT cho học sinh, phổ cập internet cho cán bộ, hội viên. Trung bình mỗi lớp học từ 10 - 15 học sinh với thời gian đào tạo khoảng 3 năm, tùy theo khả năng và trình độ của từng người. Sau khi được đào tạo, hầu hết học viên đều sử dụng thành thạo máy vi tính, nắm vững các kiến thức cơ bản về tin học. Đội ngũ cán bộ hội chủ động trong công tác soạn thảo văn bản, lưu trữ, quản lý thông tin phục vụ việc trao đổi tài liệu, văn bản, chế độ chính sách. Đã có nhiều học viên học xong lớp tin học đã tìm được việc làm ổn định. Vui mừng khoe thành tích của bản thân, em Chu Đình Tuấn, xã Thụy Ninh (Thái Thụy) vừa làm nghề tầm quạt tại Hội Người mù tỉnh vừa theo học lớp đại học từ xa năm đầu tiên Khoa Luật kinh tế, Viện Đại học mở Hà Nội. Mặc dù bị khiếm thị cả hai mắt nhưng Tuấn lại rất thành thạo các kỹ năng sử dụng máy tính. Tuấn chia sẻ: Được sự tạo điều kiện của Hội nên giờ đây em đã có thể sử dụng thành thạo máy vi tính để thực hiện ước mơ học đại học của mình. Em sẽ cố gắng trau dồi hơn nữa các kỹ năng để hoàn thành tốt việc học, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Cũng nhờ thuận tiện các thao tác sử dụng máy vi tính nên việc soạn thảo văn bản, sao chép, tìm kiếm thông tin, in tài liệu đã được ông Bùi Anh



Học viên làm bài tập trên máy vi tính dựa trên phần mềm hỗ trợ người khiếm thị.

Tuấn, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh thực hiện một cách dễ dàng. Ông Tuấn cho biết: Với sự hỗ trợ của các phần mềm đọc màn hình Jaws, phần mềm đọc tiếng Việt Sao Mai VN-Voice, chúng tôi có thể dễ dàng tiếp cận CNTT như những người bình thường. Qua đó chúng tôi có thể biết được những thông tin cần thiết và làm chủ hoàn toàn được máy vi tính. Mọi thông tin về hoạt động của Hội sẽ được chúng tôi trao đổi qua gmail hoặc các phần mềm giao tiếp khác, rất hữu ích và thuận tiện, khắc phục được khó khăn trong việc đi lại. Có thể nói, hiệu quả của các lớp tin học văn phòng do Trung tâm Hướng nghiệp và dạy nghề trực thuộc Hội Người mù tỉnh đem đến cho các học viên là rất lớn. Việc tiếp cận CNTT đã mở ra cánh cửa mới cho cuộc đời của những người khiếm thị, trở thành "đôi mắt" giúp họ mở mang kiến thức, hòa nhập cuộc sống. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít người khiếm thị chưa được tiếp cận CNTT do hoàn

cảnh gia đình khó khăn, thiếu phương tiện sử dụng. Cơ sở vật chất của Hội còn nghèo nàn, chưa đáp ứng được nhu cầu của người khiếm thị. Ông Bùi Anh Tuấn cho biết thêm: Hiện nay, Hội Người mù tỉnh đang tổ chức dạy cho 30 em học sinh ở hai hệ tiên hòa nhập và hòa nhập từ cấp I đến cấp III tại các trường: Tiểu học Lê Hồng Phong, THCS Lê Hồng Phong, THPT Nguyễn Đức Cảnh. Ở lớp, các em sử dụng chữ nổi Braille để ghi chép bài, còn việc trả bài tập về nhà cho giáo viên được thực hiện bằng máy vi tính và máy in. Tuy nhiên, cơ sở vật chất của Hội hiện nay đã xuống cấp, ảnh hưởng rất nhiều đến việc học tập của các em. Chính vì thế, chúng tôi mong muốn nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm để giúp học sinh khiếm thị có được những công cụ hỗ trợ học tập hiệu quả, đồng viên các em cố gắng vươn lên trong học tập, hòa nhập cộng đồng.

THU HOAI